

GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (ĐHQGHN) THAM GIA CHUYẾN ĐÀO TẠO “ĐỔI MỚI VÌ SỰ BỀN VỮNG” TẠI IRELAND



Tháng 8/2023 vừa qua, TS. Trịnh Thị Phan Lan - Chủ nhiệm bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài chính Ngân hàng, TS. Hoàng Thị Bảo Thoa - Chủ nhiệm bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh, TS. Nguyễn Thị Phan Thu - Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia (UEB-VNU) đã được cử tham gia khóa đào tạo “Đổi mới vì sự bền vững” tại Ireland. Với mong muốn kiến tạo nên một cộng đồng giáo dục đổi mới vì sự bền vững, những kiến thức và trải nghiệm quý giá tích lũy được sau khi tham gia khóa học sẽ được các giảng viên của UEB áp dụng và nâng cấp nội dung bài giảng Tư duy sáng tạo trong chương trình giảng dạy cho sinh viên năm nhất của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Cảm nhận về khóa học, TS. Trịnh Thị Phan Lan chia sẻ: “Khóa học có tính ứng dụng và thực tế nhưng cũng rất nhân văn. Người học được trải nghiệm lý thuyết thông qua các hoạt động cá nhân và làm việc nhóm, đồng thời trực tiếp tìm hiểu các vấn đề thực tế và áp dụng lý thuyết để đưa ra giải pháp. Trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, cảnh quan thiên nhiên trong 3 ngày giúp người học thực sự “ngấm” nội dung đã học. Đặc biệt, tinh thần của khóa học văn thể hiện rất rõ trong việc hướng người học tới mục tiêu tốt đẹp vì cộng đồng và hành động vì tương lai xanh và bền vững.”

TS. Hoàng Bảo Thoa chia sẻ: “Minh thật sự ấn tượng với cách các giáo sư Viện Sáng tạo - Đại học Dublin - Ireland tổ chức đào tạo. Với phương pháp đào tạo thông qua

trải nghiệm, các hoạt động được thiết kế và dẫn dắt khéo léo từ dễ đến khó, người học thực sự được đặt vào trung tâm và người giảng đóng vai trò dẫn dắt.”

TS. Nguyễn Thị Phan Thu chia sẻ: “Khóa học là một trải nghiệm đáng nhớ và đáng quý. Các thầy cô đã dành hết tâm huyết để truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Trước khi cả đoàn ra về, thầy cô còn tặng cho mỗi giảng viên một chiếc cây nhỏ được trồng tại hệ sinh thái bền vững Burren dưới tên của mỗi giảng viên. Đây quả là một món quà khó quên và truyền động lực cho chúng tôi lan tỏa giá trị của khóa học đến tất cả sinh viên, đến các thế hệ của tương lai.”

Thông qua 2 tuần học và trải nghiệm chính sách phát triển bền vững của các doanh nghiệp bản địa của Ireland, giảng viên UEB đã học hỏi được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích, từ đó lan tỏa các giá trị tới các giảng viên UEB và các đối tượng quan tâm. [Xem thêm](#)



40